

ชื่อเรื่อง	การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลภายใต้ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี (Supply) : e-inspection
ผู้แต่ง	นิตยา แยมพยัคฆ์
ปีที่เผยแพร่	2548
การเผยแพร่	รูปเล่ม
สถานที่จัดเก็บ (กรณีเอกสารวิชาการ)	ศูนย์วิทยบริการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดเป็นนโยบายเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด โดยในปี 2546 รัฐบาลได้ประกาศสงครามขึ้นแตกหักเพื่อเอาชนะยาเสพติดนั้น กระทรวงสาธารณสุขได้มีบทบาทร่วมในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ยุทธศาสตร์การปลูกพลังแผ่นดินและการป้องกัน ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเชิงบูรณาการ โดยให้มีการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์ฯ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี เป็นยุทธศาสตร์ควบคุม supply การดำเนินงานร่วมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ได้ผลการดำเนินการในภาพรวมของประเทศ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นผู้รับผิดชอบยุทธศาสตร์ดังกล่าว

แผนงานการควบคุมดูแลตัวยาและสารเคมีเป็นแผนบูรณาการดำเนินงานโดยหน่วยงาน การรายงานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อให้ได้รายงานครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจัดทำเป็นรายงาน โดยการรายงานที่รวดเร็วตามเครือข่ายที่มีอยู่ คือการรายงานในระบบอินเทอร์เน็ต โดยเรียกชื่อเพื่อสื่อสารให้เข้าใจร่วมกันว่า e-inspection สามารถบันทึกข้อมูลผ่านทาง Website สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ [www.fda.moph.go.th](http://www.fda.moph.go.th) และนำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลเป็นรายงานได้ตามวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานต่อไป โดยกองควบคุมวัตถุเสพติดวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน วิเคราะห์รูปแบบรายงาน และรวบรวม วิเคราะห์ภาพรวม ก่อนส่งข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข (Ministry Operation Center : MOC) เพื่อส่งข้อมูลในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุขไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (Prime Minister Operation Center : PMOC) เพื่อให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่รวดเร็ว และทันสมัย

รายงานวิชาการนี้ได้รวบรวมข้อมูลพื้นฐานต่างๆ เช่น แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งข้อมูลวิชาการด้านเภสัชศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง การนำไปใช้ในทางที่ผิด การควบคุม ตรวจสอบ ข้อมูลการจัดทำ e-inspection และการรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการเรื่อง การพัฒนาระบบรายงานข้อมูลตามยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและสารเคมี (Supply) : e-inspection ทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจ และเห็นความสำคัญของระบบรายงานต่อไป

